



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ประจำวันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๒ มูลค่าข่าว ๑๒๗,๗/๓๓ -

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพื้นฐานมาจากโรงเรียนฝึกหัดครู ซึ่งความเป็นครูคือ การเป็นผู้ให้ แม้ปัจจุบันมศว จะแปรเปลี่ยนด้วยการเพิ่มการเรียนการสอนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น แต่ปรัชญาแห่งการให้ยังคงอยู่กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทำให้ได้รับเลือกจากสำนักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สสจ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการลงนามความร่วมมือร่วมกันเพื่อพัฒนาต้นแบบสถาบันการศึกษา ด้านนวัตกรรมทางสังคมและกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกของเอเชีย

ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการสสส. กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้เข้าไปสู่การดำเนินงานใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1. การพัฒนาและส่งเสริมให้นักศึกษา มศว มีจิตสาธารณะ ตระหนักถึง ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคม ผ่านรูปแบบอาสาสมัคร การฝึกงาน หรือจัดการเรียนการสอนร่วมกันองค์กร นำสู่การเกิดสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้สังคมต้นแบบของประเทศไทย 2. การพัฒนาองค์ความรู้ หลักสูตรการเรียนการสอนของมศว ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนางานด้านสังคม โดยสร้างความร่วมมือกับคณะหรือภาควิชาที่มีความพร้อม และ 3. ความร่วมมือในการพัฒนาแนวคิดและรูปแบบการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย เพื่อให้มศวก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการเพื่อสังคมแห่งแรกของเอเชีย และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีความยั่งยืนในสถาบันอุดมศึกษา

ขณะที่ ผศ. นพ. เฉลิมชัย มundyพิพรรณ อธิการบดี มศว กล่าวว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นนวัตกรรมทางสังคมที่ สสส. สนับสนุนให้มศว เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในเอเชียที่มีการเรียนการสอนเรื่องนี้ โดยมศว จะจัดตั้งโรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม (School for Social



## “ร.ร.ผู้ประกอบการทางสังคม” ม.กิจการเพื่อสังคมแห่งแรกในเอเชีย



Entrepreneur) ภายในภาคบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ ถือเป็นภาคเรียนที่ 1 ผู้เรียนไม่ต้องมีการสอบเข้าเพียงแต่ผ่านการสอบเรื่องแรงบันดาลใจเท่านั้น คาดว่า จะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกได้ภายในปลายปี 2556

การจัดการเรียนการสอน มศวได้รับอนุญาตเรื่องสิทธิจากประเทศอังกฤษ โดยนำรูปแบบการดำเนินการมาใช้ แต่อาจารย์ผู้สอนและองค์ความรู้เป็นของประเทศไทยตามอย่างสังคมไทย สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน จะไม่คำนึงถึงวุฒิการศึกษา ขอเพียงแค่อ่านออก เขียนได้ ผ่านการตรวจสอบเรื่องแรงบันดาลใจและเป็นผู้ประกอบการที่ไม่เคยมีกิจการหรือธุรกิจมาก่อนเท่านั้น ใช้เวลาเรียน 6-12 เดือน เน้นภาคปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ การเรียนในห้องเรียนมีเพียงส่วนน้อย ระยะเวลาสสส. จะสนับสนุนค่าเล่าเรียน สำหรับในอนาคตอาจจะขอสนับสนุนจากบริษัทเอกชนต่างๆ หรือกองทุนตั้งตัวได้ของรัฐบาล ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาและดำเนินการจริง นักศึกษาสามารถกลับมามีอาชีพทำปริญญาจากโรงเรียนได้ตลอดเวลา

“การเปิดสอนโรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการทาง



สังคม จะมุ่งสอนให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการที่ต้องการได้โดยไม่เอาर्डเอาเปรียบสังคม และช่วยสังคมได้ ขณะเดียวกันกิจการสามารถอยู่รอดได้ ไม่ใช่รอรับเพียงเงินบริจาคอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการนำทางต้นทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่มีศักยภาพสูงแต่ผลประโยชน์ตกอยู่กับคนส่วนน้อย การดำเนินธุรกิจแบบที่มีกิจกรรมเพื่อ

สังคมด้วย จึงเป็นคำตอบที่จะส่งผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมด้วย”

ผศ. นพ. เฉลิมชัย ขยายความเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจำนวนมากที่สนใจนำ

แนวคิดกิจการเพื่อสังคมมาปรับเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ ม.อ็อกซ์ฟอร์ด ม.ฮาร์วาร์ด ม.นอร์ธแฮมตัน และ ม.สแตมฟอร์ด ซึ่งไม่เพียงเปิดสอนเป็นรายวิชาหรือหลักสูตรอบรมเท่านั้น แต่บูรณาการแนวความคิดเข้ากับทุกภาคส่วน หรือเรียกว่า Socially Enterprising University ซึ่งในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่มี

หลักสูตรนี้อย่างมาก ในเวลา 10 ปีมีกิจการเพื่อ  
สังคมมากถึง 68,00 แห่ง ยกตัวอย่างเช่น กิจการที่  
นำคนไร้บ้านมาฝึกขับรถเมล์จนกิจการมีรถเมล์  
300-400 คัน หรือนำผู้ที่เคยติดคุกมาฝึกเป็น  
พ่อครัวแล้วเปิดร้านอาหาร ทำให้อัตราการกลับ  
เข้าไปสู่การติดคุกน้อยลงโดยกิจการมีกำไรเป็นต้น

**นายสุธา แสงเสน อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้น  
ปีที่ 4 คณะสังคมศาสตร์ มศว** บอกว่า โดยปกติจะทำ  
กิจกรรมจิตอาสาผ่านทางชมรมต่างๆ และองค์กร  
นิสิตของมหาวิทยาลัย ส่วนตัวจะออกค่ายอาสา  
สมัครในการไปสอนน้องๆ และนำสิ่งของที่ได้รับจาก  
การบริจาคไปมอบให้กับเด็กในต่างจังหวัด อย่างไร  
ก็ตาม มองว่าการส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาทำ  
กิจกรรมเพื่อสังคมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง  
ช่วยสนับสนุน ซึ่งมศว มุ่งเน้นปลูกฝังให้นักศึกษามี  
ศักยภาพในเรื่องนี้เต็มที่ ส่วนตัวอยากเป็นครู  
สอนวิชาสังคม เพราะการสอนวิชาสังคม เป็นการ  
สอนในทุกเรื่องทั้งศิลปวัฒนธรรมและศาสนาจะ  
สอนให้เด็กเป็นคนดีของสังคม

โรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม มศว  
จะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการทำให้ประชาชน  
สามารถยืนอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองและลดความ  
เหลื่อมล้ำทางสังคม